



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

2 เมษายน 2564



ประเด็นข่าว

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ประเทศไทย ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย เสียชีวิตคงที่ 94 ราย รักษาหายเพิ่ม 122 ราย รักษาหายแล้ว 27,548 ราย ยังรักษาอยู่ 1,247 ราย ผู้ป่วยสะสม 28,889 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อสะสม 130,145,626 ราย เสียชีวิต 2,839,100 ราย รักษาหาย 104,873,555 ราย WHO ระบุต้นตอโควิดอาจระบาดในหลายประเทศก่อนพบผู้ป่วยรายแรกในจีน ไม่น่าเป็นไปได้ที่จะแพร่จากห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์มาสู่คน **รัสเซีย** ขึ้นทะเบียนวัคซีนต้านโควิดในสัตว์เป็นรายแรกของโลก **ฝรั่งเศส** ล็อกดาวน์รอบ 3 ขยายมาตรการ 1 เดือน

### ประเด็นที่มีผลกระทบ

#### 1.พระมรณภาพหลังรับวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ hfocus

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า รพ.ตำรวจกำลังชันสูตรหาสาเหตุการมรณภาพของพระครูสิริปัญญาเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ กทม. หลังรับวัคซีนโควิด 19 เบื้องต้นทราบว่ามิโรคประจำตัวคือ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และไขมัน ประกอบกับอายุมาก ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องรับวัคซีน

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สำหรับพระรูปดังกล่าวได้รับวัคซีนวันที่ 31 มี.ค. สังเกตอาการจนครบ 30 นาที ตามเกณฑ์ที่กำหนด จากนั้นได้อิ่มภัตตาหารเพล อาการปกติ และพบว่ามรณภาพในวันถัดมา

#### 2.แนะสงกรานต์ระวังตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, js100)

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ห่วงช่วงเทศกาลสงกรานต์คนจำนวนมากเดินทางระหว่างจังหวัด อาจจะนำเชื้อไปสู่พ่อแม่ ผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงได้ และยังมีกรปรับพื้นที่จากสีแดงเป็นสีส้ม สามารถดื่มสุราได้ จึงเสี่ยงติดเชื้อและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุซึ่งต้องเร่งรักษาชีวิต บุคลากรสาธารณสุขหรือคนที่ช่วยเหลือจะเสี่ยงติดเชื้อด้วย ดังนั้นสงกรานต์นี้จึงมีปัจจัยเสี่ยง 4 ประการ คือ บุคคลเสี่ยง กิจกรรมเสี่ยง พื้นที่เสี่ยง และช่วงเวลาเสี่ยง ขอให้ระวังตัวเองด้วย

#### 3.นักดนตรีย่านสาละยาติดโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, แนวหน้า)

-เพจ The Lounge.Salaya แจ้งเตือนลูกค้าว่ามีนักดนตรีที่มาเล่นในวันที่ 23 มี.ค. 2564 ติดเชื้อโควิด 19 ได้ปิดฆ่าเชื้อและกักตัวพนักงานทุกคน ลูกค้าสามารถตรวจเชื้อได้ฟรีที่รพ.พุทธมณฑล หรือรพ.ของรัฐใกล้บ้าน ตั้งแต่ 16-30 เม.ย. 2564

#### 4.กระบวนการผลิตวัคซีนผิดพลาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ isranews

-บ.จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน พบว่า วัคซีนโควิด 19 กว่า 15 ล้านโดส ประสบปัญหาด้านคุณภาพ ไม่สามารถใช้งานได้ โดยมีรายงานว่าคนงานซึ่งผลิตวัคซีนทั้งของ บ.จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน และบ.แอสตราเซนeca ได้ผสมวัตถุดิบผิดพลาด

#### 5.ประสิทธิภาพวัคซีนต่อโควิดกลายพันธุ์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เผยว่า วัคซีนตอบสนองได้ดีต่อสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 แต่สายพันธุ์แอฟริกา B.1.351 อาจไม่ได้ผลเท่าที่ควรเพราะยังไม่มีการศึกษา ซึ่งบริษัทวัคซีนที่ผลิตต่อไปจะต้องศึกษาวิจัยเพื่อให้ครอบคลุมสายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีการกลายพันธุ์ ขณะนี้ ศิริราชร่วมกับกรมควบคุมโรคศึกษาวิจัยภูมิคุ้มกันในบุคลากรสาธารณสุขต่อการตอบสนองโควิด 19 กรณีที่เกิดการติดเชื้อเองและกรณีที่ได้รับการฉีดวัคซีน ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

#### 6.พบคลัสเตอร์ใหม่ที่ จ.สุพรรณ (ข้อมูลยังไม่ได้รับการยืนยัน)

สื่อที่นำเสนอ : Facebook

-นายสรชิต สุจิตต์ ส.ส.สุพรรณบุรี พรรคชาติไทยพัฒนา โพสต์เฟซบุ๊ก ให้อรรายละเอียดสุพรรณบุรีเตรียมรับคลัสเตอร์ใหม่

#### 7.เสนอจ่ายเงินชดเชยกรณีเสียชีวิตจากวัคซีน

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ**

-น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว. กทม. เสนอรัฐจ่ายเงินชดเชยเป็นกรณีพิเศษหากเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีน เหมือนเกาหลีใต้ที่จ่ายให้คนละ 12 ล้าน พร้อมแนะใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ติดเชื้อ หลัง 7 รพ.ใช้ผงฟ้าทะลายโจรบรรจุกแคปซูลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 หายเป็นปกติแล้ว 270 ราย

**มาตรการของ สธ. ศบค.และหน่วยงานอื่นๆ****สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, สวท.)**

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุ การลดวันกักตัวสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเหลือ 10 วัน เริ่ม 1 เม.ย. ตามที่กรมควบคุมโรคเสนอที่ประชุม ศบค. หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ จ.ภูเก็ต ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคไปแล้ว 100,000 โดส และเกาะสมุย 50,000 โดส เพื่อสร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยผู้ที่อยู่ในพื้นที่ และภาคธุรกิจท่องเที่ยว ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วจะลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน โดยจะเน้นคนไทยที่ได้รับวัคซีนแล้วเดินทางไปต่างประเทศกลับมา เพราะยังไม่ทราบว่าชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วเป็นยี่ห้ออะไร และได้รับการรับรองหรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, โพสต์ทูเดย์, ผจก., สยามรัฐ, สำนักข่าวไทย, infoquest, bangkokinsight, INN, newtv) ทีวีช่อง 9, NBT**

-รมว.สธ. เผย วันที่ 2 เม.ย. จะเดินทางไปพื้นที่แนวชายแดน อ.แม่สะเรียง กิ่ง อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งนำวัคซีนซิโนแวคไปฉีดให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนหน้าประมาณ 2,000 คน ส่วนการดูแลผู้ลี้ภัยจะให้อยู่ตามแนวที่จัดไว้และต้องปลอดภัย เบื้องต้นเตรียมรพ.ของรัฐไว้ หากมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากจะเตรียมรพ.สนาม

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (mcof, INN, infoquest) ช่อง 9**

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เปิดเผยว่า ขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์โควิด 19 ระลอกสองได้แล้ว มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ประปราย ระบบสาธารณสุขสามารถรองรับได้ ขณะที่ผู้ผลิตเริ่มทยอยส่งมอบวัคซีนให้แล้ว ซึ่งสธ.ได้กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ คาดว่าวัคซีนซิโนแวค 1 ล้านโดสจะมาถึงไทย 10 เม.ย.นี้ จะตรวจสอบรับรองรุ่นการผลิต 5-6 วัน และเริ่มฉีด 16-17 เม.ย. ตั้งเป้าฉีดประชาชนให้ได้ 50-60% ส่วนวัคซีนของแอสตราเซนเนกาที่ผลิตในไทยจะเริ่มส่งมอบ 5 ล้านโดสกลางเดือนพ.ค.นี้

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์**

-นพ.เฉวตสรร นามวาท รก.ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน แถลงกรณีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากค้นหาเชิงรุก เป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง 3 ราย พบว่ามีการรับประทานร่วมกับจนท.ที่ติดเชื้อรายก่อนหน้า มีการถอดหน้ากากและพูดคุยกันระหว่างรับประทานอาหาร และยังพบจนท.บริการอาหารให้ผู้ต้องกักที่หย่อนมาตรการป้องกันตนเอง เช่น สวมชุด PPE ไม่ถูกต้อง ไม่เคร่งครัดในการสวมหน้ากาก ทำให้ติดเชื้อ ขณะนี้ได้ปรับบริการอาหารผู้ต้องกักเป็นอาหารกล่องเพื่อลดความเสี่ยงแล้ว นอกจากนี้ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ การเดินทางด้วยรถสาธารณะมีความเสี่ยงติดเชื้อได้ ต้องเข้มมาตรการป้องกันตนเอง หากมีไข้ ไอ ขอให้งดการเดินทางไปก่อน สำหรับลูกหลานที่กลับไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ ขอให้หลีกเลี่ยงการกอดสัมผัสผู้สูงอายุ ระวังระยะห่างและสวมหน้ากากตลอดเวลา ส่วนวัคซีนซิโนแวค 8 แสนโดส จะเริ่มฉีดเดือน เม.ย.ทุกจังหวัด

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ผจก.รายวัน 360 องศา, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ประชาชาติ, TNN, acnews, infoquest, sanook) ทีวีช่อง 9**

-นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนโควิด 19 พร้อมด้วย นพ.ศุภฤกษ์ ภูวิลลาภ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา แถลงว่า สธ.ได้จัดทำ Line OA หมอพร้อม ให้ประชาชนใช้จองคิวการฉีดวัคซีน และวันที่ 1 พ.ค. 64 จะเปิดให้โหลดแอปฯ หมอพร้อม ซึ่งจะเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ทั้ง Line OA หมอพร้อม แอปฯ หมอพร้อม หรือโทรสอบถามรพ.ที่รักษาประจำ หรือติดต่อกับ อสม.

**สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ INN**

-นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก ก.การต่างประเทศ กล่าวว่า วันที่ 1 เม.ย.เป็นต้นไป ไทยกำหนดมาตรการกักตัวรูปแบบใหม่ ดังนี้ 1.ผู้เดินทางกลับจากประเทศที่ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์ และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันเดินทาง อาจพิจารณาให้กักกันตัว ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยต้องฉีดวัคซีนที่ได้รับการรับรองจาก WHO หรือ อย. 2.ผู้เดินทางกลับจากประเทศที่ไม่มีเชื้อกลายพันธุ์ แต่ไม่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ต้องเข้ารับการกักตัวไม่น้อยกว่า 10 วัน 3.ผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีเชื้อกลายพันธุ์ ต้องเข้ารับการกักกันตัวไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยมี 11 ประเทศที่ยังมีเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกาใต้ ส่วนวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับ WHO หรือ อย.ไทยแล้ว มี 7 บริษัท ได้แก่ 1.CoronaVac ของ Sinovac 2.AZD 1222 ของ AstraZeneca/Oxford 3.AZD 1222 ของ Siam Bioscience /AstraZeneca/Oxford 4.Ad26.COVS ของ Johnson & Johnson 5.Tozinameran ของ Pfizer/BioNTech 6.Covishield ของ Serum Institute of India และ 7.mRNA-1273 ของ Moderna

**สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์สวท.**

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ครม.อนุมัติโครงการค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเสี่ยงภัย สำหรับการปฏิบัติงานของ อสม. ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เม.ย.-มิ.ย. 2564 เดือนละ 500 บาทต่อคน

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, ไทยรัฐ

-นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ศบค. ขอให้จัดสรรวัคซีนโควิด 19 มาฉีดให้กับคนกรุงเทพฯ ภายในเดือน ก.ย. หลังเตรียมเสนอให้กรุงเทพฯ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วตั้งแต่เดือน ต.ค. เป็นต้นไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.คมชัดลึก, เว็บไซต์ (tnnthailand, bangkokbiznews)

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินถึง 31 พ.ค. 2564 และจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จึงมีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, สยามรัฐ

-นพ.อนุกุล ไทยถนอม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร แจงประชาชนที่ต้องการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่รพ.สมุทรสาคร ต้องลงทะเบียนรอบใหม่ 1-17 เม.ย. 2564 และขอเน้นในกลุ่มผู้ที่มีโรคประจำตัวก่อน ซึ่งสมุทรสาครได้รับวัคซีนอีก 100,000 โดส รองรับได้ 50,000 คน ส่วนผู้ที่ต้องได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 ควรมาตามนัด หากเลยวันประสิทธิภาพของวัคซีนจะลดลง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ

-นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เผยว่า ปตท.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ สวทช. และ อภ. ในความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม (API) และศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ และการสร้างความมั่นคงทางยาให้แก่ประเทศไทย ตั้งเป้าระยะแรกเน้นการวิจัยสำหรับโควิด 19 รวมถึงยาฟ้าวิฟราเวียร์ และยาเรมเดซิเวียร์ คาดว่าจะใช้เวลา 3 ปี ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า

-เกาหลีใต้ เตรียมเปิดตัวแอปฯ ยืนยันการฉีดวัคซีนหรือพาสปอร์ตวัคซีน ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนช่วยป้องกันการปลอมแปลงได้ ขณะที่จีนและบางประเทศ เปิดตัวใบรับรองการฉีดวัคซีน ส่วนสหภาพยุโรปยินยอมให้กลุ่มประเทศทางตอนใต้ที่ต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวใช้พาสปอร์ตวัคซีนแล้ว แต่ยังมีอีกหลายประเทศที่เผชิญกับเสียงต่อต้านแนวคิดดังกล่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ข่าวหุ้น คอแลมน์ ข่าวสั้น

-ไฟเซอร์ แถลงผลการทดลองวัคซีนในวัยรุ่นที่มีอายุ 12-15 ปี ได้ผล 100%

## ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่นๆ

**เปิด 10 เมืองนำร่องงานจัดไม่ซ์**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-รมว.สธ. เป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เปิดเมืองปลอดภัย จัดงานไม่ซ์มั่นใจ ด้วยมาตรฐาน โดยมีตัวแทนกรมอนามัย TCEB และภาคีเครือข่าย 23 หน่วยงานเข้าร่วม เป็นการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการ การเดินทางและการท่องเที่ยวในเมืองอย่างปลอดภัย ด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัยในสถานประกอบการและกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นยกระดับใน 10 เมือง ได้แก่ กทม. ชอนแก่น เชียงใหม่ นครราชสีมา พิษณุโลก ภูเก็ต สงขลา สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์ และเมืองพัทยา

**แต่งตั้งรองอธิบดี**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (ผจก., มติชน)

-นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับต้น สังกัด สธ. 5 คน ดังนี้ 1.นพ.ภูวเดช สุระโคตร นพ.สสจ. ลำพูน เป็นผู้ช่วยปลัด สธ. 2.นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช นพ.สสจ.ลพบุรี เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์ 3.นพ.อภิชาติ วชิรพันธ์ ผอ.สถาบันบำราศนราดูร เป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค 4.นพ.ธิตี แสงธรรม ผอ.รพ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ และ 5.นพ.วิฑิต สฤษฏีชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ เป็นรองเลขาธิการ ออย.

**กัญชา- กัญชง**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.สยามรัฐ

-สำนักงาน กศน. จัดทำหลักสูตร "การอบรมวิทยากรหลักสูตรโภชนาการจากส่วนของพืชกัญชาและกัญชงที่ได้รับการยกเว้นจากการเป็นยาเสพติด" ร่วมกับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยฝึกอบรม รุ่นที่ 1 วันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. 2564 ซึ่งศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ จ.ปราจีนบุรี เผยว่า ไม่ได้แค่ให้ความรู้ด้านกัญชาเท่านั้น แต่มีการนำองค์ความรู้ด้านการตลาดเข้ามาใช้สร้างอัตลักษณ์ธุรกิจกัญชาไทย ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑ์และบริการที่กัญชาและกัญชงมีศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมประชาชนในการเรียนรู้และเข้าใจกัญชา ใช้ส่วนของพืชกัญชาและกัญชงมาใช้ในการประกอบอาหารอย่างเหมาะสม ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามกฎหมาย

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ผจก.

## ประเด็นข่าว

-นโยบายพรรคภูมิใจไทย ของรองนายกฯ และรมว.สธ. ได้สร้างพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ขึ้นมา แต่เกรงว่าจะมีการใช้กระแสเพื่อทำกำไรจากกระบวนการเพาะปลูก โดยเฉพาะกัญชงที่กฎหมายอนุญาตให้ทำเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมมากกว่ากัญชา โดย อย. ได้รับรับคำขออนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงของบริษัทเอกชน 4 ราย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีข้อสังเกตจากเอกสารของกรมวิชาการเกษตรว่า มีการยื่นคำขอวันที่ 23 ก.พ. 2564 และอย.อนุมัติวันที่ 25 ก.พ. ซึ่งคำขออนุญาตนำเข้า ส่งออก ที่มีข้อมูลเอกสาร หลักฐาน ถูกต้อง ครบถ้วน ต้องเสนอความเห็นต่อ คกก. เพื่อพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน แต่พบว่าไม่มีผู้นำเข้ารายใดให้รายละเอียด การอนุมัติของอย. จึงถูกตั้งข้อสงสัยว่าดำเนินการตามขั้นตอนหรือไม่ รวมทั้งยังมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จำนวนมาก รวม 4 บริษัท 115,500 กก. ซึ่งต้องมีพื้นที่ปลูกถึง 1,617,000 ไร่ จึงเป็นไปได้ยาก นอกจากจะเป็นการนำเข้ามาเพื่อเก็งกำไร หลอกขายใบจอง ใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ รวมถึงบริษัทในตลาดหุ้นมีการปั่นหุ้นโดยที่ยังนำเข้าเมล็ดมาไม่ได้ ยังไม่มีการปลูก ซึ่งอย.แจ้งว่ารอให้เอกชนเสนอแผนการนำเข้า ทำให้มีคำถามว่าการพิจารณาของ คกก.ยาเสพติดครั้งแรกชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

**ฝุ่น PM 2.5**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์, เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, ผจก., มติชน, bangkokbiznews, thebangkokinsight, thailandplus)

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แนะนำ 6 วิธีรับมือฝุ่น PM 2.5 ดังนี้ 1.สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก เช่น N95 หรือ ถ้าไม่มีให้ใช้หน้ากากอนามัยและเสริมกระดาษทิชชู 2 ชั้น ป้องกันฝุ่นได้ในระดับหนึ่ง 2.พักผ่อนให้เพียงพอ 3.หมั่นเช็ดเครื่องยนตรถเป็นประจำ ไม่ให้สร้างควันดำเพิ่มขึ้น 4.หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง 5.ไปพบแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติ และ 6.ติดตามสถานการณ์จากแอปฯ Air4Thai และเว็บไซต์ www.air4thai.com ของกรมควบคุมมลพิษทุกครั้งก่อนเดินทาง

**ค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, มติชน, thebangkokinsight, thailandplus, newtv)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลสำรวจค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ ในกทม. 50 เขต อ.เมือง ในเขตปริมณฑล 5 จังหวัด และ อ.เมือง ในจังหวัดภาคกลาง 16 จังหวัด รวม 2,217 สถานี ช่วงความถี่ 950 - 2100 MHz พบค่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 0.000255 - 0.01776 วัตต์/ตร.ม. ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 500 - 1,000 เท่า สอดคล้องกับ WHO ที่ยืนยันสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือปลอดภัยต่อประชาชน

**โรคลมแดดในเด็กช่วงหน้าร้อน**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์แนวหน้า, bangkokbiznews, thailandplus

-ผอ.วีรวุฒิ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ช่วงฤดูร้อน ผู้ปกครองควรระวังโรคลมแดดในเด็ก เนื่องจากการปรับตัวของร่างกายต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นทำได้ไม่ดีเท่ากับผู้ใหญ่ หากอุณหภูมิร่างกายสูงมากกว่า 40 องศาเซลเซียส จะมีผลกับการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท อวัยวะต่างๆ ทำงานล้มเหลว จนทำให้เสียชีวิตได้ อาการคือ มีเหงื่อออกมาก ผิวหนังร้อน ตัวสั่น กล้ามเนื้อเป็นตะคริว ปวดศีรษะ ปวดข้อ สับสน ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีอาการผิดปกติ เช่น ตัวร้อนจัดแต่เหงื่อไม่ออก ผิวหนังแดง หัวใจเต้นเร็วและแรง ชัก หรือหมดสติ ต้องรีบนำเด็กเข้ารพ.ทันที กรณีที่เด็กเป็นลม ให้นอนราบยกเท้าสองข้างสูง เพื่อให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้น หากเด็กยังมีสติ ควรให้จิบน้ำบ่อยๆ ทำให้อาการดีขึ้นด้วยวิธีต่างๆ และรีบนำส่งรพ.ทันที

**คืบหน้าอาการเด็กถูกพลตะไลตีสีรษะ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, ผจก., sanook, mcot, tnn, innnews, one31)

-นพ.เชิดศักดิ์ แสงศิริทองชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมอง รพ.มหหาราชนครราชสีมา เผยอาการ ด.ญ.ณัฐชา สวีสติ อายุ 10 ปี ที่พลตะไลตีสีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัส ว่า ขณะนี้อาการโคมา อยู่ได้ด้วยยาและเครื่องช่วยหายใจ สมองเสียหายหนักมาก มีแผลไหม้ใกล้กับแกนสมอง ด้าน ตำรวจ สภ.ปักธงชัยได้แจ้งดำเนินคดีกับผู้จุดพลตะไลในงานศพ ขอให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

**โรคสมองเสื่อม**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์คมชัดลึก, เดลินิวส์, ข่าวช่อง7, kapook, PPTVHD36

-ความคืบหน้ากรณี ยายสี ตันนุณี อายุ 80 ปี ชาวบ้าน จ.ชัยภูมิ ไม่ยอมนอน อาละวาดขว้างปาข้าวของใส่ผู้อื่น และมีแรงเยอะเกินอายุ ทำให้ลูกและเพื่อนบ้านเชื่อว่าถูกผีบอบเข้าสิง รพ.สต.นางายกลัก และเจ้าหน้าที่สสอ.เทพสถิต ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบว่าไม่กินยาตามกำหนด พักผ่อนน้อย จึงทำให้มีอาการผิดปกติ ได้ส่งรักษาที่รพ.เทพสถิต แพทย์ระบุเป็นโรคสมองเสื่อม แต่เนื่องจากมีการอาการไขและไม่สามารภให้ยาได้ จึงส่งต่อรพ.ชัยภูมิ

**ข่าวประเด็นผลกระทบ**

-